



ประกาศจังหวัดชัยนาท

เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
(ครั้งที่ ๑) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล

ตามที่ จังหวัดชัยนาท ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน ๑ อัตรา ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท และกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน จังหวัดชัยนาทมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีแนวโน้มมากขึ้น และมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้น ประกอบกับจังหวัดชัยนาทมีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการเตรียมความพร้อมในการควบคุมป้องกันและรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มงวด และให้ส่วนราชการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงพื้นฐานของความห่วงใยต่อชีวิตของประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม และส่วนรวม

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และคำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ ๒๗๓๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ปลัดจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชัยนาทฯ ปฏิบัติราชการแทน จังหวัดชัยนาท จึงขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ ๑) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะดีขึ้น หรือจนกว่าจังหวัดชัยนาทจะมีประกาศแจ้งอย่างเป็นทางการ ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายบุญฤทธิ์ ทองสม)

ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป